

Số: /TB-UBND

Thọ Xuân, ngày 30 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Ngày 23/8/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đồng chí Lê Đình Hải, UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, CHT BCH Quân sự huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, đơn vị: Kinh tế và hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc BHXH huyện; Giám đốc VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân; Giám đốc Viettel Thọ Xuân; Chủ tịch Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (phụ trách) các trường MN, TH, THCS, TH&THCS, THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Năm học 2023-2024 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, ngành giáo dục đã đạt được những kết quả nổi bật đó là: (1) Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì trong tốp đầu của tỉnh; thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS xếp thứ 4 toàn tỉnh; Khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xếp thứ 3 toàn tỉnh, Trường THPT Lê Lợi vươn lên xếp thứ 3 toàn tỉnh. (2) Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 99.98%, 3/5 trường tăng thứ hạng so với năm 2023. Trong đó, trường THPT Lê Lợi vươn lên xếp thứ 8 toàn tỉnh, tăng 15 bậc. (3) Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh cấp Trung học cơ sở đều đạt 100% danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh", trong đó có 01 giáo viên đạt Thủ khoa. Thọ Xuân là một trong 6 huyện được Giám đốc Sở GD và ĐT khen thưởng. Có 01 học sinh trường THPT Lê Lợi lọt vào vòng Chung kết cuộc thi "Âm vang Xứ Thanh" và đạt giải Nhì năm thứ 18. (4) Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng huyện NTM nâng cao, xã Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai thực

hiện hiệu quả. toàn huyện có 99/101 trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 98,01%, cao hơn 12,7% so với bình quân chung của tỉnh, là một trong 5 huyện dẫn đầu của tỉnh về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. **(5)** Thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu.

Bên cạnh kết quả đạt được; năm học 2023-2024 ngành giáo dục vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là **(1)**. Chất lượng giáo dục đại trà chưa đồng đều giữa các vùng miền trong huyện, xếp thứ 12 toàn tỉnh; 02 trường THPT tụt hạng so với năm 2023. **(2)** Chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa thực sự ổn định, ít các giải cao; Chưa có học sinh đạt giải văn hóa cấp Quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp THPT vẫn thấp hơn so với một số huyện có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng. **(3)** Còn 04 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 06 chưa đạt. **(4)** Một số trường thiếu, xuống cấp, chưa được tu bổ, bổ sung kịp thời, ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục. **(5)** Đội ngũ giáo viên thiếu nhiều và mất cân đối cơ cấu bộ môn ở cấp trung học cơ sở, gây khó khăn rất lớn trong bố trí chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2023-2024, Toàn tỉnh có 38 nhà giáo ưu tú, huyện Thọ Xuân không có nhà giáo ưu tú.

Năm học 2024 – 2025 là năm thứ 3 và là năm cuối thực hiện giai đoạn 2022-2025 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục huyện Thọ Xuân. Chủ tịch UBND huyện giao ngành giáo dục huyện Thọ Xuân cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024-2025 như sau:

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục; mục tiêu năm học 2024 - 2025 là nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học; đưa giáo dục toàn diện đứng top 5 toàn tỉnh, chất lượng giáo dục mũi nhọn bậc THCS duy trì top 3 toàn tỉnh. Hoàn thành xây dựng 35 trường chuẩn quốc gia mức độ 2; tập trung xây dựng trường chất lượng cao THCS thị trấn Lam Sơn. Xây dựng 22 trường học áp dụng mô hình trường học thông minh hoặc lớp học thông minh.

2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất các giải pháp đổi mới trong giáo dục, trọng tâm đổi mới một số nội dung:

- Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá xếp loại học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, thực hiện giao chỉ tiêu phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS.

- Đổi mới thi chọn giáo viên giỏi, đảm bảo thực chất, không vì thành tích và đúng thực tế; từ đó tạo động lực giáo viên phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu được công nhận

- Đổi mới công tác xét thi đua trong ngành giáo dục, thi đua là động lực để các trường, GV phấn đấu, phương pháp xét, đánh giá phải công tâm.

- Đổi mới công tác đánh giá Ban giám hiệu, cán bộ quản lý các nhà trường theo hướng tránh nể nang hình thức, đánh giá thực chất, phương pháp đánh giá khoa học.

3. Giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng giáo dục khẩn trương tham mưu bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; sáp nhập trường phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Thực hiện ký hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ hoàn thành trong tháng 9/2024.

4. Giao Hiệu trưởng các nhà trường tăng cường chỉ đạo nề nếp chuyên môn, nhà trường ngay từ đầu năm học; thực hiện nghiêm túc việc quản lý dạy thêm học thêm trong trường học; quản lý tài sản tài chính, nhất là công tác thu chi ngoài ngân sách phải được thực hiện công khai, minh bạch đúng theo quy định pháp luật. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, đặc biệt vai trò cá nhân Hiệu trưởng các nhà trường đối với các phong trào của nhà trường, chất lượng giáo dục nhà trường.

5. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin đưa nội dung xây dựng văn hóa con người Thọ Xuân vào chương trình giáo dục năm học 2024-2025 và các năm tiếp theo. (Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Kế hoạch hành động xây dựng phát triển văn hóa con người Thọ Xuân).

6. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Lãnh đạo huyện thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề với các Hiệu trưởng các nhà trường để nghe ý kiến từ các Hiệu trưởng về các khó khăn vướng mắc, các tồn tại hạn chế trong ngành giáo dục để có giải pháp giải quyết căn cơ từ cơ sở.

7. Đề nghị đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách vùng, các đơn vị xã, thị trấn thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

8. Đề nghị các xã, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học phù hợp với khả năng nguồn lực của địa phương; giải quyết kịp thời những kiến nghị đề xuất của các nhà trường. Phối hợp với các phòng ngành chuyên của huyện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý các nhà trường, là cơ sở quan trọng để đánh giá thi đua.

9. Đề nghị các xã, thị trấn có đơn vị Trường sáp nhập trong năm 2024 nắm bắt tâm tư của phụ huynh học sinh để tuyên truyền kịp thời, không để tạo dư luận và tâm tư đối với phụ huynh; giao trách nhiệm cho đồng chí Hiệu trưởng các trường học làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong việc bố trí khi sáp nhập trường.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ngành, đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực huyện ủy, HĐND (báo cáo);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;
- Các Trường học trên địa bàn huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Thị Mùi